

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย

ฉบับที่ 1
ภาพรวม

เสนอ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

จัดทำโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิถุนายน 2547

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรี
ไทย – ออสเตรเลีย
(ภาพรวม)

การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรอบการลดภาษีระหว่างไทยและออสเตรเลียในระดับมหภาค การค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบรายภาคการผลิตตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของไทยต่อการเปิดการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย โดยแบบจำลอง General Equilibrium จาก Software GTAP Version 5 ซึ่งใช้ฐานข้อมูลปี ค.ศ. 1997

การทำความตกลงระหว่างไทยและออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมในด้านบวกแก่ทั้งสองประเทศ แต่ผลกระทบอยู่ในระดับไม่สูง ทั้งนี้เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศระหว่างสองประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก และระดับอัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราภาษีนำเข้าของออสเตรเลียอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามการจัดทำข้อตกลงจะมีผลให้ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น

จากการที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุอย่างมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีในระดับที่สูง ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่สำคัญ ในขณะที่ไทยเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้นการปรับลดภาษีจึงส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและแร่ธาตุจากออสเตรเลียนั้นมีค่าตอบแทนต่อทรัพยากรธรรมชาติในอัตราลดลง และจากการที่ไทยสามารถส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ค่าตอบแทนต่อแรงงานของไทยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.034 และสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 33.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ออสเตรเลียมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.003 และมีสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 123.3 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ความเชื่อมโยงทางมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 ในขณะที่ไทยจะนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.01

ภาคการผลิตที่น่าจะมีการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ สิ่งทอ รถยนต์และอุปกรณ์ โดยภาคการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบมีแนวโน้มได้รับประโยชน์สูงสุด การผลิตที่จะมีการนำเข้าสูงขึ้น และการผลิตลดลงได้แก่ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น

เศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดภาษีสูงสุดในปี 2005 ซึ่งเป็นปีที่ออสเตรเลียจะปรับลดภาษีในระดับสูง และหลังจากนั้นในระยะต่อมาประเทศไทยจะเสียประโยชน์จากการที่ไทยต้องปรับลดภาษีในขณะที่ออสเตรเลียจะปรับลดภาษีที่เหลือน้อยไม่มากนัก

เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้ากับออสเตรเลียอย่างแท้จริง ทางการควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลถึงมาตรการการปรับลดภาษี และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน ควรมีมาตรการช่วยแนะนำในการปรับตัวของผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ควรเร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

การค้าและการลงทุนในภาคการผลิตนี้ๆ ที่ได้รับประโยชน์ และทางควรเร่งหาประโยชน์จากด้านของการลดข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆ